



ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑ โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นั้น

สำนักงาน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๖ คน ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
๑	ดร.กนกพร บุญศิริชัย	หัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาชีวเคมี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๒	ดร.จุฑารัตน์ กิตติวานิช	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง
๓	รศ.ดร.จรรุวรรณ ขำเพชร	อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔	นางณัฐชยา นิลรัตน์	ผู้จัดการแผนกช่วยบริหารโครงการวิจัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
๕	นายทเวา อุปธารปรีชา	ผู้อำนวยการงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
๖	ผศ.ดร.ธাত্রี จีราพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๗	นางปฎิญา จิยพงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๘	ดร.ปรีสาร รักวาทิน	นักวิจัยชำนาญการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๙	นางสาวพัชรัตน์ สีที	หัวหน้าส่วนงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
๑๐	นางสาวเพชรดา อยู่สุข	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๑๑	ดร.ภาสวรรณ วัชรดำรงศักดิ์	รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๒	นางสาวรื่นฤดี บุญยะโทตระ	รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
๑๓	นางสาววรรณรินทร์ อิ่มทับ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๔	สพ.ญ.ดร.วันดี คงแก้ว	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง กรมปศุสัตว์
๑๕	ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๖	นายวิจิตร แต่งน้อย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
๑๗	นางศรีนทร์ทิพย์ แวหวงษ์	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
๑๘	ดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๙	นางสาวศิริส เตชะอภิชาติ	หัวหน้างานวิจัยและศึกษาดูงานต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
๒๐	ดร.สุเมธ อนันตเสถ	ผู้จัดการบริหารงานเทคโนโลยีและศูนย์เทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
๒๑	นายสุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
๒๒	ดร.อาทิตยา พองพรหม	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๓	ดร.อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๔	นางสาวอศรียา ทิพย์วัฒน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๒๕	นางอุชฎา สุขจันทร์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
๒๖	นายอุทัย เตียนพลกรัง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน

๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(ดร.พีรเดช ทองอำไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร